

BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐŨI

Số 507* Năm 10/ 2021 * Chúa nhật 19/ 12/ 2021

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

Í thư mục tử

Lm. Ernest Nguyễn Văn Hương

Thứ ba vừa qua tại Hội trường của Họ đạo Chợ Đũi có tổ chức buổi gặp gỡ của các đoàn thể để học hỏi về tính Hiệp hành của Hội thánh để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10 năm 2023 sắp tới với đề tài : “Hướng tới một Giáo hội mang tính Hiệp hành : Hiệp thông, tham gia, sứ vụ.” Đây là một trong những cố gắng của các đoàn thể trong Tổng Giáo Phận Saigon để tìm hiểu về tính hiệp hành của Giáo hội để cùng đồng hành với Giáo hội.

Về chữ Hiệp hành, Đức Thánh Cha giải thích “sinodalità hay sinodalité”, tính Hiệp hành, như một lối sống và hành động của Giáo Hội : lắng nghe nhau và có thái độ mục vụ, đặc biệt đứng trước cám dỗ của chủ nghĩa duy giáo sĩ và thái độ cứng nhắc.

Để tham gia vào tiến trình Hiệp hành thì câu hỏi căn bản đòi chúng ta quan tâm đó là : “Hiện nay việc “đồng hành cùng nhau” đang diễn ra thế nào tại các bình diện khác nhau (từ bình diện địa phương đến bình diện hoàn vũ) cho phép Hội thánh loan báo Tin mừng theo đúng sứ vụ Hội thánh được ủy thác ; và Chúa Thánh Linh mời gọi chúng ta thực hiện những bước nào để thăng tiến như một Hội thánh hiệp hành ?”

Như thế, để làm rõ tính Hiệp hành của Hội thánh thì mỗi thành phần trong Giáo hội phải lắng nghe : lắng nghe tiếng Chúa Thánh Linh, lắng nghe tiếng nói lẫn nhau và nhất là lắng nghe tiếng nói của những người vì nhiều lý do khác nhau đã cảm thấy mình là những kẻ ngoài lề. Lắng nghe để mọi người đều có cơ hội bày tỏ tiếng nói của mình góp phần xây dựng dân Chúa. Việc lắng nghe cũng giúp cho mọi thành phần trong Hội thánh tuy khác nhau nhưng là một vì cùng nhau đi trên con đường mà Chúa Giêsu đã hướng dẫn Hội thánh.



TRANG SỐNG LỜI CHÚA

19/12/2021 CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG - C

NHẢY MỪNG TRONG LÒNG MẸ

Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đưa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. (Lc 1,41-42)

Suy niệm: Gần ngày lễ Giáng Sinh, chúng ta được tràn ngập giữa những niềm vui rộn rã trước khi choáng ngợp trước Tin Mừng trọng đại Con Thiên Chúa ra đời. Hai ngày trước ngày lễ Giáng Sinh, ta được cảm nếm niềm vui linh thiêng ấy khi thai nhi Gioan nhảy mừng trong lòng Mẹ vì nghe lời chào của Mẹ Maria. Cuộc gặp gỡ này không chỉ là của hai người mẹ, mà còn là cuộc gặp gỡ giữa hai người con, cuộc hạnh ngộ giữa Đấng Mê-sia và vị Tiên Hô của Ngài, tiên báo ngày cứu độ đã cận kề. Đây quả là Tin Vui cho những ai mong đợi ngày cứu độ của Thiên Chúa.

Mời Bạn: Tin Mừng hôm nay kể cho chúng ta hay, ngay từ trong bụng mẹ, thai nhi Gioan đã có thể cảm nhận được cuộc viếng thăm của Mẹ Maria và Chúa Cứu Thế. Điều này nhắc nhở chúng ta sự sống của các thai nhi ngay từ trong lòng mẹ, để chúng ta biết tôn trọng và bảo vệ sự sống thánh thiêng ấy.

Chia sẻ: Ngày lễ Giáng Sinh đã cận kề, bạn đã chuẩn bị tâm tình thế nào để gặp Đấng Cứu Thế?

Sống Lời Chúa: Lặp lại lời giới thiệu Chúa Giê-su của Gioan để ý thức hơn về vai trò làm chứng của người Kitô hữu: “*Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian*” (Ga 1,29).

Cầu nguyện: *Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã là niềm vui của Gioan ngay khi cả hai còn trong bụng mẹ. Xin cho chúng con cảm nghiệm được niềm vui có Chúa để chúng con biết mang Tin Vui này đến cho mọi người. Amen.*



TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

TÔI PHẢI LÀM GÌ?

Trưa Chúa Nhật, 12/12, Chúa Nhật thứ ba Mùa Vọng, từ cửa sổ Dinh Tông Toà, Đức Thánh Cha đã cùng đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Đức Thánh Cha đã có một bài huấn dụ ngắn với các tín hữu trước khi đọc kinh Truyền Tin sau đây:

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Tin Mừng Phụng Vụ hôm nay, Chúa Nhật thứ ba Mùa Vọng, trình bày nhiều nhóm người khác nhau như đám đông, người thu thuế và binh lính.

Họ bị đánh động bởi lời rao giảng của ông Gioan Tẩy Giả và rồi hỏi ông: “Chúng tôi phải làm gì?” (Lc 3,10). Chúng tôi phải làm gì? Đây là câu hỏi mà họ đặt ra. Hãy dừng lại một chút ở câu hỏi này.

Nó không bắt đầu từ ý thức về bản phận. Đúng hơn, chính tâm lòng được Chúa đánh động, chính lòng hăng hái chờ ngày Người đến đã khiến chúng ta phải nói: chúng tôi phải làm gì? Sau đó, ông Gioan nói: “Đức Chúa đang đến. Chúng ta phải làm gì?” Hãy lấy một ví dụ: chúng ta nghĩ về một người thân yêu đang đến thăm chúng ta. Chúng ta chờ đợi họ với niềm vui và thực sự nóng lòng. Để tiếp đón họ, chúng ta sẽ dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa ăn tốt nhất có thể, hay có thể là một món quà nữa... Tóm lại, chúng ta sẽ rất bận rộn. Vì vậy, đối với Chúa, niềm vui khi Ngài đến khiến chúng ta phải thốt lên: chúng ta phải làm gì? Nhưng Chúa đặt câu hỏi này lên mức cao nhất: Tôi phải làm gì với cuộc đời tôi? Tôi được mời gọi làm gì? Tôi phải thực hiện điều gì?

Khi gợi ý cho chúng ta câu hỏi này, Tin Mừng nhắc nhở chúng ta một điều quan trọng: cuộc sống giao cho mỗi chúng ta một bản phận. Cuộc sống này không phải là vô nghĩa, cũng không phải là ngẫu nhiên. Không! Đó là một món quà mà Chúa ban cho chúng ta khi nói với chúng ta: hãy tìm hiểu bạn là ai, và phải làm gì để hiện thực hoá ước mơ là cuộc sống của bạn! Xin đừng quên điều này - mỗi chúng ta có một sứ mạng cần phải hoàn thành. Vì vậy, chúng ta đừng ngại hỏi Chúa: con phải làm gì? Hãy thường xuyên hỏi Người về câu hỏi này. Câu hỏi này cũng xuất hiện trong Kinh thánh - sách Công vụ Tông đồ. Một số người khi nghe thánh Phêrô loan báo về sự phục sinh của Chúa Giêsu thì “họ đau đớn trong lòng và hỏi ông Phêrô cùng các Tông Đồ khác: ‘Vậy chúng tôi phải làm gì?’” (Cv 2,37). Chúng ta cũng hãy tự hỏi: Tôi phải làm gì tốt cho tôi và cho anh chị em? Làm thế nào tôi có thể đóng góp cho điều này? Làm thế nào tôi có thể đóng góp vào thiện ích của Giáo hội, của xã hội? Mùa Vọng là mùa dành cho điều này: hãy dừng lại và tự hỏi mình làm thế nào để chuẩn bị cho Lễ Giáng sinh. Chúng ta đang bận rộn với rất nhiều sự chuẩn bị, cho những món quà và những thứ chóng qua, nhưng chúng ta hãy tự hỏi mình phải làm gì cho Chúa Giêsu và cho những người khác! Chúng ta phải làm gì?

Trong Tin Mừng, khi người ta hỏi ông Gioan Tẩy Giả: “chúng tôi phải làm gì?” thì ông đưa ra những câu trả lời khác nhau đối với mỗi nhóm. Thực tế, ông Gioan khuyến khích những người có hai áo nên chia sẻ với những người không có; với những người thu thuế, ông nói: “Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh.” (Lc 3,13); và đối với binh lính: “Đừng hà hiếp ai, cũng đừng chiếm đoạt của người ta.” (Lc 3,14). Đối với mỗi nhóm người, ông đưa ra một lời cụ thể, vốn gắn với thực tế cuộc sống của người ấy. Điều này mang đến cho chúng ta một lời dạy giá trị: đức tin được thể

hiện trong cuộc sống cụ thể. Đức tin không phải là một lý thuyết trừu tượng, một lý thuyết khái quát! Không! Đức tin đụng chạm đến da đến thịt và biến đổi cuộc sống của mỗi người. Chúng ta hãy nghĩ đến một điều cụ thể nơi đức tin của chúng ta. Tôi, đức tin của tôi: nó trừu tượng hay cụ thể? Tôi có dùng nó để phục vụ và giúp đỡ người khác không?

Cuối cùng, chúng ta hãy tự hỏi mình: tôi có thể làm gì một cách cụ thể? Trong những ngày mà chúng ta đang đến gần ngày lễ Giáng Sinh. Tôi có thể làm phần việc của mình như thế nào? Chúng ta hãy đưa ra một cam kết cụ thể, dù chỉ là một cam kết nhỏ, nhưng nó phù hợp với hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta, và hãy thực hiện nó để chuẩn bị cho Giáng sinh này. Ví dụ: Tôi có thể gọi điện cho ai đó cô đơn, thăm người già hoặc người bệnh nào đó, làm điều gì đó để phục vụ một người nghèo, một người đang gặp khó khăn. Bên cạnh đó, có lẽ chính tôi cũng cần cầu xin một sự tha thứ, cũng cần cho đi một sự thứ tha, cũng cần một lời giải thích cho vấn đề nào đó, một món nợ phải trả. Có lẽ tôi đã bỏ bê việc cầu nguyện và lúc này, sau một thời gian dài, tôi đến với sự tha thứ của Chúa. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tìm một điều gì đó cụ thể và thực hiện nó! Xin Đức Mẹ, Đấng cứu rỗi mang Thiên Chúa làm người, giúp chúng ta.

Theo Vatican News



TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

❖ Tĩnh tâm mùa vọng 2021.

Để chuẩn bị tâm hồn mừng Chúa Giáng sinh, Họ đạo sẽ có 3 ngày tĩnh tâm lúc 17g30 thứ hai, thứ ba và thứ tư (20,21,22/12/2021) do cha Antôn Mai Xuân Vinh phụ trách. Xin cộng đoàn cùng tham dự.

❖ Xưng tội.

1. Trong hai ngày 19 và 23 tháng 12 năm 2021, trước các thánh lễ.
2. Các tín hữu cần chuẩn bị tâm hồn xưng tội như khi xưng tội cá nhân, nghĩa là:
 - Xét mình kỹ lưỡng;
 - Thật lòng thông hối tội lỗi;
 - Quyết tâm chữa tội và sống thánh thiện hơn;
 - Đền bù những thiệt hại có thể đã gây ra;
 - **Xưng lại các tội trọng** sớm hết sức có thể, khi có dịp.

❖ Giờ lễ ngày 24, 25/12/2021.

• Ngày 24/12/2021.

Lễ sáng: 5g00

Lễ tối: Đêm canh thức Giáng sinh.

Lễ I: 19g00 (Sau lễ có hoạt cảnh Giáng sinh)

Lễ II: 21g00

Lưu ý: Không có Thánh lễ chiều lúc 17g30.

• Ngày 25/12/2021. Thứ bảy. Lễ Giáng Sinh

Lễ sáng: 6g00

Lễ Chiều: 17g30

Lễ tối: 19g30

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho bếp ăn từ thiện và quỹ bác ái của Họ đạo. **Bà Thưa:** 1.000.000đ. **Ông Hưng:** 1.000.000đ. **Bà Mỹ Công:** 1.000.000đ.